

Số: /BC-HĐND

Krông Nô, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện (Trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại biểu HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp để thẩm tra Báo cáo 881/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện một số nội dung sau:

1. Về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

UBND huyện đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các cơ quan đơn vị chức năng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ, tết dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của các Ban Chỉ đạo, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 tại xã Đăk Sôr; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; công nhận xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 đối với xã Nâm Nung, đề nghị đưa 02 xã Nâm Nung, Nâm N'Đir ra khỏi xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện năm 2023... các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tăng cường phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tại địa bàn cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự⁽¹⁾. Thay đổi phương pháp tuyên truyền về pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm hiện nay.

1.2. Công tác xử lý tin báo, thụ lý, điều tra, truy tố tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật

Trong năm 2023, công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa

⁽¹⁾ Tổ chức 36 đợt với khoảng 10.125 lượt người tham dự; Tổ chức phát 35.500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền; Lập 97 nhóm zalo phòng, chống tội phạm.

bàn huyện được thực hiện chủ động, tích cực sát với tình hình từng địa phương, địa bàn. Tình hình trật tự cơ bản ổn định. Tuy nhiên, qua đánh giá thì tính chất của tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động có phân manh động và tinh vi hơn có phần tội phạm, vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 05 vụ, giảm 12,5% về số vụ (35/40 vụ). Hậu quả bị thương 15 người, chết 01 người (*tăng 01 người bị thương, tăng 01 người chết so với cùng kỳ năm trước*), tài sản thiệt hại khoảng 800 triệu đồng (*giảm 370 triệu đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước*); Qua đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội cho thấy, tính chất của tội phạm ngày càng phức tạp, hoạt động tinh vi, manh động. Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản 09 vụ (*chiếm 25,7%*), cố ý gây thương tích 14 vụ (*chiếm 40%*) chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm trên địa bàn. Đối tượng phạm tội chủ yếu trong lứa tuổi thanh niên, nguyên nhân phát sinh tội phạm chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân xã hội. Điều tra, khám phá 34/35 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 97,14%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (02/02 vụ). Làm rõ 01 vụ/01 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản hơn 04 tỷ đồng; Làm rõ 02 vụ/02 đối tượng có hành vi lừa đảo bằng hình thức, thủ đoạn là đề chạy án cho các nạn nhân trong các vụ việc vi phạm pháp luật với số tiền lừa đảo là trên 500 triệu đồng; xử lý 07 vụ với 45 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 66,73 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, do đó chất lượng các mặt công tác được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm với 83 tin (*giảm 09 tin, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2022*), đã xử lý 69 tin, đạt tỷ lệ 83,13% (*giảm 7,08% so với cùng kỳ năm 2022*). Chuyển kỳ sau giải quyết 14 tin. Việc tiếp nhận, giải quyết tin và kiến nghị khởi tố đã được cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm;

Đã khởi tố điều tra 66 vụ (*tăng 09 vụ, tăng 14% về số vụ so với cùng kỳ năm trước*), 111 bị can (*tăng 01 bị can*); hiện còn đang giải quyết 11 vụ, 10 bị can. Trong năm, đã xác định án điểm 02 vụ, 02 bị can nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong Nhân dân. Đã tổ chức xét xử 57 vụ, 130 bị cáo. Trong đó không có vụ án nào tuyên không phạm tội. Ban hành 107 Quyết định thi hành án hình sự; ủy thác cho Tòa án khác 09 trường hợp; nhận ủy thác 10 trường hợp.

Về đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật 07 vụ/07 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, xử phạt hành chính 05 trường hợp với tổng số tiền là 14,9 triệu đồng, 01 cơ sở vi phạm pháp luật về hành vi buôn bán hàng lậu, phạt 10 triệu đồng. Đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường liên quan đến hộ dân, doanh nghiệp sử dụng các phương tiện máy móc để tự ý tiến hành các hoạt động cải tạo, san lấp mặt bằng trái phép lợi dụng vào ban đêm để tiến hành các hoạt động, đã phát hiện, xử lý 09 vụ, 09 trường hợp về hành vi *thay đổi hiện trạng của đất*. doanh nghiệp khai thác khoáng sản (*cát*) trên tuyến sông Krông Nô, xử phạt hành chính 09 trường hợp về hành vi hủy hoại đất với tổng số tiền 35,5 triệu đồng,

xử phạt hành chính 09 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực môi trường với tổng số tiền phạt là 10,4 triệu đồng. Thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 47 cơ sở kinh doanh phát hiện, xử lý 04 cơ sở vi phạm các quy định, phạt 18,5 triệu đồng.

Đấu tranh, triệt phá 17 vụ, 47 đối tượng (*giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022*) về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ: 0,9227 gam heroin; 1,9243 gram Methamphetamine; 0,9558g Ketamine; 9,4282g MDMA (*28 viên nén tổng hợp*). Quyết định khởi tố 14 vụ, 25 bị can liên quan đến ma túy; *xử phạt hành chính 03 vụ, 22 đối tượng*. Thử (test) ma túy 165 trường hợp, phát hiện 92 trường hợp, qua đó tạm giữ hình sự 26 đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 08 đối tượng (đã đưa đi 05, hiện còn 03 đang củng cố hồ sơ), giáo dục tại xã 07 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 51 trường hợp với tổng số tiền là 72,75 triệu đồng. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn xã Nam Xuân, Nam N'Đir thành địa bàn không có ma túy.

1.3. Công tác quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính

Công tác xử lý vi phạm pháp luật về hành chính đã được các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và địa phương phát hiện và tiến hành xử lý đối với 66 vụ/70 đối tượng, ban hành 70 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cấp xã 54 Quyết định; cấp huyện 16 Quyết định); Số quyết định đã thi hành 55/70 Quyết định (cấp xã 44 Quyết định, cấp huyện 11 Quyết định) với tổng số tiền thu được 224 triệu đồng (cấp xã 125,5 triệu đồng, cấp huyện 98,5 triệu đồng); Chưa thi hành xong 14 Quyết định (cấp xã 10 Quyết định, cấp huyện 04 Quyết định); 01 Quyết định cấp huyện bị khiếu nại (đã giải quyết khiếu nại). Công an huyện Krông Nô tham mưu và xử phạt 1.143 trường hợp (*tăng 178 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022*). Phạt cảnh cáo 48 trường hợp; Phạt tiền 1.095 trường hợp, với tổng số tiền phạt 2.353 triệu đồng; Đã chấp hành quyết định 1026 trường hợp, với tổng số tiền là 2.242 triệu đồng; còn 69 trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt với số tiền là 147 triệu đồng chưa thi hành (*trong đó có 03 trường hợp khiếu nại, đã có quyết định giải quyết*).

Đồng thời, áp dụng biện pháp tước quyền sử dụng giấy phép 201 trường hợp; tịch thu 01 phương tiện; thu giữ nhiều mặt hàng⁽²⁾, tổng giá trị thu giữ khoảng 13,973 triệu đồng. Lập hồ sơ đưa các đối tượng⁽³⁾ vào giáo dục tại xã, thị trấn; đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

1.4. Công tác giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, các mô hình về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người có tiền án, tiền sự, những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, nhất là đối tượng có nguy cơ phạm tội trên địa bàn; quản lý người nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái phạm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, về trật tự, an toàn xã hội; Các lực lượng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ngăn chặn các hành vi vận chuyển

⁽²⁾ Thu giữ hàng hoá g ôôm phụ tùng xe máy, quần áo các loại, 189 mắt kính, 603 bao thuốc lá điều nhập lậu, 07 gói thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Dominix (Bikey Chill), 05 cây thuốc lá điện tử;

⁽³⁾ Lập hồ sơ đưa 07 đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn; lập hồ sơ đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc 01 trường hợp; tham mưu lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 08 trường hợp (hiện đã đưa được 05 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc).

pháo, đốt pháo trái phép. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy góp phần làm chuyển biến về ý thức, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, danh nghiệp và Nhân dân⁽⁴⁾. Vận động thu hồi 87 khẩu súng tự chế và 08 vũ khí các loại khác. Công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn tạo được hiệu ứng và dư luận tích cực trong xã hội, đang dần hình thành thói quen tự giác “đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông” của người dân ... Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023.

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với đánh giá, nhận định của UBND huyện về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Tội phạm hình sự, trật tự xã hội được kiểm soát, tình trạng cho vay nặng lãi, tội phạm “tín dụng đen” được kìm chế, tội phạm về đòi nợ thuê không phát sinh, ... đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thấy tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong thời gian qua vẫn còn khả năng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; hành vi phạm tội trong nhiều vụ án có tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng như nổi lên hiện nay là tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm về ma túy còn tiềm ẩn ở các vùng giáp ranh ở các thôn vùng xa của huyện; vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô, vi phạm pháp luật trong giao thông đường bộ về tải trọng, chở khoáng sản rơi vãi dọc đường, vi phạm trong việc sang nhượng, chuyển nhượng đất đai, san lấp mặt bằng, sử dụng quỹ đất ... đối tượng thường lợi dụng vào ban đêm để tiến hành các hoạt động, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai ... có nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự nông thôn; Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện nhiều vi phạm về quy trình nghiệp vụ trong việc lập thủ tục, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền ban hành bị đối tượng vi phạm hành chính khiếu nại, phải ban hành quyết định thu hồi quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Để công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2024 được thực hiện tốt hơn, Ban Pháp chế nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo, đồng thời kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đến những vấn đề nổi lên về tội phạm, dự báo sát tình hình để có hướng phòng ngừa hiệu quả; phải xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm cùng với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm gia tăng, phức tạp, lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để gây bức xúc trong Nhân dân;

(2) Chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến

⁽⁴⁾ Phối hợp trong tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra PCCC cho 870 cá nhân là chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền tập trung 10 đợt về công tác PCCC; Kiểm tra và khắc phục công tác PCCC tại 53 cơ sở giáo dục, 21 cơ quan đơn vị nhà nước; Xây dựng 29 tổ liên gia PCCC tại địa bàn cơ sở.

hoạt động của các loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; rà soát, bổ sung điều chỉnh, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn, không để tội phạm hoạt động, gây bức xúc dư luận xã hội. Cơ quan Công an thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm về ma túy, tội phạm trên không gian mạng... Cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư công, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh;

(3) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, tổ chức tập huấn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm tham mưu về xử phạt vi phạm hành chính;

(4) Thường xuyên chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng⁽⁵⁾ trên địa bàn huyện thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Thực hiện có hiệu quả quy định nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Thanh tra huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Vũ Quang

⁽⁵⁾ Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND huyện về quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023; Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 738/KH-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.